

Số: /BC-UBND

Mường Tè, ngày tháng 7 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại**

Thực hiện Công văn số 2546/UBND-VX ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao tham mưu tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

UBND huyện Mường Tè báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại**

- Xác định thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác đối ngoại, có nhiệm vụ quảng bá, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản về thông tin đối ngoại của Trung ương, của tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện, cụ thể như: Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; Công văn số 208/HD-STTTT, ngày 13/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu hướng dẫn về thực hiện Quy chế QLNN về Thông tin đối ngoại ban hành tại; các kế hoạch số của UBND tỉnh Lai Châu về công tác thông tin đối ngoại hằng năm trên địa bàn tỉnh Lai Châu; các văn bản cung cấp thông tin tình hình thế giới, khu vực; tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X...

- Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ, tuyên truyền về thành tựu về đảm bảo quyền con người Việt Nam; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, sai sự thật về đất nước qua nhiều hình thức phong phú, thu hút Nhân dân tham gia hưởng ứng như: Thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, cổ động trực quan, triển lãm tranh ảnh, phát thanh truyền hình, tin bài trên trang thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội facebook, zalo,...

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo tỉnh, huyện cho các đồng chí báo cáo viên cấp huyện làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền; định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại cho các cơ quan tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể huyện. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cung cấp thông tin đi đôi với đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về các hoạt động đối ngoại của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

- Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn và hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của huyện Mường Tè nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của huyện, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

- Chỉ đạo các xã biên giới trên địa bàn huyện duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị với các xã giáp biên phía Trung Quốc, thông tin, tuyên truyền, tôn trọng và thực hiện tốt các văn bản pháp lý Chính phủ hai nước đã ký kết.

- Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, dự báo, chú trọng việc tiếp nhận và xử lý thông tin đối ngoại, định hướng dư luận kịp thời, hạn chế ảnh hưởng các tiêu cực của thông tin luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác thông tin đối ngoại.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá nét đẹp cảnh quan, con người, hình ảnh của huyện đến Nhân dân, du khách trong và ngoài huyện gắn với phát triển du lịch.

- Thực hiện tiếp đón phóng viên, báo chí nước ngoài khi có yêu cầu theo đúng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin.

## **2. Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại (bao gồm cả các hoạt động đào tạo, tập huấn); đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại**

- UBND huyện đã quan tâm đến việc bố trí nhân sự phụ trách hoạt động thông tin đối ngoại của huyện, giao phòng VH-TT là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ TTĐN của huyện.

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, mở lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của các cấp, UBND huyện đã cử cán bộ, công chức tham mưu công tác thông tin đối ngoại tham gia tập huấn về nâng cao chất lượng tham mưu theo yêu cầu của tỉnh. Giai đoạn từ 2015 đến nay đã cử 75 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã tham gia các lớp tập huấn về thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại do tỉnh tổ chức.

### **3. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, các sự kiện tuyên truyền, quảng bá về đất nước; cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch**

#### *a) Công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện*

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện đã từng bước được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Đã chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mạng xã hội, chuyển đổi số trong tuyên truyền. Ngoài ra, còn chỉ đạo chú trọng tuyên truyền, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu nói riêng đến bạn bè quốc tế.

- Nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại của huyện đã được các cơ quan tuyên truyền, truyền tải đến với tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Lễ hội Tết mùa mưa dân tộc Hà Nhì các xã: Mù Cạ, Ka Lăng, Thu Lũm; Lễ hội Tết Ngô dân tộc Công xã Nậm Khao; Lễ Cúng bản dân tộc Si La xã Can Hồ; Lễ hội Tết mùa mưa dân tộc La Hủ xã Bum Tở; Ngày hội văn hóa các dân tộc; di tích Nhà lưu niệm cố Chủ tịch - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại bản Giăng, xã Mường Tè; Đồn Mường Tè thuộc xã Mường Tè và Đồn Mường Bum thuộc thị trấn Mường Tè... thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đẩy mạnh quảng bá các nông sản chủ lực, đặc trưng, các sản phẩm OCOP của huyện đạt từ 3 sao trở lên đã hình thành thương hiệu của địa phương, như: Thịt trâu sấy; Khoai sọ Mường Tè; Rượu Pusilung Mường Tè; Mật ong; Ót Trung đoàn...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên sóng Truyền thanh - Truyền hình của huyện, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Giai đoạn 2015 - 2023 đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền được 100 băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức 10 cuộc triển lãm ảnh; 80 buổi chiếu bóng vùng cao; 60 cuộc thông tin tuyên truyền về cơ sở về biển đảo, đất nước, con người Việt Nam; khai thác và phát sóng 80 bài, 90 tin về công tác thông tin, đối ngoại lồng ghép trong các chương trình truyền thanh địa phương, Trang thông tin điện tử huyện và trên trang truyền hình cơ sở huyện nên tăng ứng dụng Facebook.

- Đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước ASEAN; các Hiệp định thương mại tự do; Liên hợp quốc;... Tuyên truyền mối quan hệ giữa huyện Mường Tè với huyện Mường Mày (Lào) và 03 huyện giáp biên của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các văn kiện pháp lý về biên giới và

những thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai Bên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

- Trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên cập nhật các hình ảnh, thông tin tổng hợp phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin về Mường Tè của các doanh nghiệp. Thông qua các kênh thông tin này đã thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, về vùng đất, con người, về nền văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, Trang thông tin điện tử huyện; xây dựng 75 bài, 78 tin, bài tuyên truyền, quảng bá du lịch; xây dựng 38 chuyên mục văn hóa, du lịch Mường Tè; trên 500 tin, bài, ảnh đưa lên các trang mạng xã hội; gửi tập gấp, tờ rơi đi các nơi để tuyên truyền quảng bá du lịch, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện

*b) Giao lưu văn hóa, văn nghệ nước ngoài*

- Phối hợp với các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, cụ thể:

+ Tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, triển lãm tranh, thể dục thể thao nhân dịp Lễ hội Ném còn 3 nước Việt - Lào - Trung lần thứ V năm 2017, lần thứ VII 2023 được tổ chức tại huyện Giang Thành (Trung Quốc).

+ Tổ chức thành công Lễ hội Ném còn 3 nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI năm 2019 tại huyện Mường Tè.

+ Tổ chức giao lưu văn nghệ qua biên giới giữa huyện Mường Tè và huyện Lục Xuân (Trung Quốc) năm 2023 tại khu vực Mốc giới số 29.

+ Chỉ đạo tổ chức giao lưu văn nghệ Nhân dân biên giới giữa xã Thu Lũm và trấn Bình Hà, huyện Lục Xuân (Trung Quốc) nhân dịp hai xã, trấn tổ chức hội đàm giao ban đánh giá việc triển khai kết nghĩa hữu nghị.

- Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa các quốc gia, qua đó thúc đẩy tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển, đồng thời có vai trò quan trọng trong quảng bá những thành tựu của công cuộc đổi mới, môi trường chính trị ổn định, đất nước hòa bình, con người thân thiện, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc của đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

*c) Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện về thông tin đối ngoại; các thông tin sai sự thật liên quan đến huyện, tỉnh*

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Tuyên truyền

đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn qua những mẫu chuyện, câu chuyện thông tin về cơ sở, tuyên truyền qua pano, áp phích; qua những buổi nói chuyện họp bản,...

- Thường xuyên chỉ đạo các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc nắm thông tin, các thông tin phải được cập nhật thường xuyên, được kiểm chứng và xác minh kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực. Chỉ đạo tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, kết quả phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị của huyện. Thường xuyên chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, phát hiện kịp thời và đấu tranh phản bác hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch; làm thất bại mọi âm mưu chống phá, bôi nhọ hình ảnh và hạ thấp uy tín của đất nước, của Đảng và của địa phương. Phối hợp duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện từ năm 2019, kết quả: từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2024 đã chia sẻ 789 lượt thông tin về hoạt động đối ngoại; bình luận 213 lượt và báo xấu 411 tin, bài trang có nội dung phản động, kích động liên quan đến hoạt động và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền đến với học sinh qua các buổi chào cờ đầu tuần, buổi học lịch sử, hoạt động ngoại khóa, những cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; qua những hình ảnh, video, phóng sự, tìm hiểu qua thư viện sách trong nhà trường, qua tìm hiểu trên mạng Internet...Hàng năm có 100% trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền biển đảo đến 100% học sinh trong nhà trường, từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

- Thường xuyên phối hợp và cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan, các báo Trung ương, tỉnh... và các địa phương khác trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được ổn định và giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

## **II. ĐÁNH GIÁ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC**

1. Nhân lực có trình độ, chuyên môn về thông tin đối ngoại còn hạn chế do đó còn hạn chế trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ đối với công tác thông tin đối ngoại; không có kinh phí chi cho hoạt động thông tin đối ngoại, hệ thống phương tiện thông tin đại chúng mặc dù được đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại; kinh phí hoạt động phục vụ cho hoạt động thông tin đối ngoại còn hạn hẹp do đó phần nào ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

2. Một số cấp ủy, chính quyền nhất là cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác thông tin đối ngoại; chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền ở cấp cơ sở còn yếu và chưa đồng đều; tài liệu tuyên truyền về thông tin đối ngoại còn thiếu và chưa phong phú, đa dạng.

3. Sự phát triển của kinh tế thị trường nhất là công nghệ thông tin, mạng xã hội đang ảnh hưởng đến nhận thức tư tưởng của một số bộ phận dân cư nhất là giới trẻ về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa dẫn đến nguy cơ tiêm nhiễm văn hóa ngoại lai, luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định.

4. Ngoài ra điều kiện kinh tế của Nhân dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tình hình trật tự an ninh, tệ nạn xã hội ở một số cơ sở còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhất định đến hoạt động thông tin đối ngoại.

### III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

#### 1. Kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu

- Hằng năm, cấp kinh phí hoạt động công tác thông tin đối ngoại cho cấp huyện để nâng cao chất lượng hoạt động.

- Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức kiêm nhiệm vị trí công tác thông tin đối ngoại cấp huyện.

#### 2. Kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

- Thường xuyên tổ chức các Hội nghị, tập huấn, phổ biến các kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại theo từng khu vực để các địa phương có nhu cầu được tham dự, tiếp thu vận dụng tại địa phương.

- Thường xuyên định hướng, chỉ đạo, cung cấp thông tin kịp thời trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề nhạy cảm của xã hội, các vấn đề nóng trong nước, quốc tế mà dư luận quan tâm để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận.

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện của UBND huyện Mường Tè./.

#### *Nơi nhận:*

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Giang);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trường Giang**